

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm. Chương trình đặt chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm

2025 là giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia; 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình, dự án giảm nghèo. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một

thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%... Đối tượng thụ hưởng bao gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

B.T

Năm 2025, hoàn thiện gần 3.500 m² sàn nhà ở cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú

Ngày 12/1/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, dự kiến, năm 2025 sẽ hoàn thiện 7.500 m² nhà ở xã hội để bố trí cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và 10.000 m² nhà ở xã hội bố trí cho các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Yên Bái; hoàn thiện 4.000 m² nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ để bố trí cho các đối tượng thu nhập thấp. Cùng với đó, hoàn thiện trên 1.140m² sàn nhà ở cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Văn Yên và gần 2.350m² sàn



Nhờ có sự đầu tư cơ sở vật chất của Nhà nước, con em đồng bào dân tộc thiểu số đã có môi trường học tập tốt.

Trong ảnh: Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh hoạt động thể thao sau giờ học.

nhà ở cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Văn Yên và gần 2.350m² sàn

HỒNG DUYÊN